

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ thả cá giống phục vụ tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2018 và những năm tiếp theo trên hồ Thủy lợi, Thủy điện Cửa Đát huyện Thường Xuân.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Huyện Thường Xuân được nhà nước quan tâm đầu tư Dự án công trình Thủy lợi Thủy điện Cửa Đát phục vụ tưới tiêu và phát điện, điều tiết và cung cấp nước tưới sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho huyện Thường Xuân và các huyện vùng hạ lưu lòng hồ. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ khai thác mặt nước của Hồ Cửa Đát, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2012 Ban quản lý Thủy Lợi 3 Thanh Hóa cho Công ty Nam Hải thầu mặt nước để quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, khai thác của doanh nghiệp và nhân dân quanh lòng hồ thường xảy ra va chạm từ việc đánh bắt cá. Do đó, từ tháng 12 năm 2012 đến nay UBND tỉnh không giao cho tổ chức cá nhân nào được thầu quản lý và khai thác đánh bắt cá. Hiện nay, do khai thác thường xuyên nhưng không quan tâm thả cá để tái tạo nên nguồn lợi thủy sản có nguy cơ cạn kiệt, và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và an sinh xã hội cho nhân dân sống ven Hồ.

Năm 2017, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh - Chi Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản hỗ trợ thả 1.200 kg cá giống trên hồ Cửa Đát, UBND huyện đã có văn bản về việc cấm khai thác cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác; giao cho Công ty Thủy nông Sông Chu phối hợp khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Đồn Công an Cửa Đát quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên lòng hồ Cửa Đát.

Để tái tạo nhanh nguồn lợi thủy sản cho vùng Hồ Cửa Đát, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, nâng cao ý thức về trách nhiệm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái. UBND huyện Thường Xuân kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản xem xét có kế hoạch hỗ trợ huyện thả cá giống năm 2018 và những năm tiếp theo. Với diện tích mặt nước lớn (trong điều kiện tích nước bình thường khoảng 3.200ha) nhu cầu về lượng cá giống tương đối cao vì vậy số lượng cá giống đề xuất được hỗ trợ hàng năm là 5 - 7 tấn. Loại cá giống phù hợp sinh trưởng, phát triển trên lòng hồ Cửa Đát gồm: Cá Lãng, cá Leo, Trắm, Mè, Trôi, Chép...

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, NN.



CHỦ TỊCH

Cầm Bá Luân